

กวนทีทุก

ที่ ศธ ๐๔๐๐๑/๒๕๖๐



สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
กระทรวงศึกษาธิการ กทม. ๑๐๓๐๐

๓ กรกฎาคม ๒๕๖๖

เรื่อง ประชาสัมพันธ์โครงการก่อการครู: ครูบันดาลใจ จุดไฟการเรียนรู้ รุ่นที่ ๕

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทุกเขต

สิ่งที่ส่งมาด้วย สำเนาหนังสือ คณะวิทยาการการเรียนรู้และศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต
ที่ อว ๖๗.๓๙/๗๗๖ ลงวันที่ ๒ มิถุนายน ๒๕๖๖ จำนวน ๑ ชุด

ด้วย คณะวิทยาการการเรียนรู้และศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต ได้ขอความอนุเคราะห์
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานประชาสัมพันธ์โครงการก่อการครู: ครูบันดาลใจ จุดไฟการเรียนรู้
รุ่นที่ ๕ ให้แก่ครูหรือผู้นำการสอนของโรงเรียนในสังกัด เพื่อเปิดโอกาสในการรับข่าวสารให้กับผู้ที่สนใจในสังกัด
พื้นที่ต่าง ๆ ทั่วประเทศได้อย่างทั่วถึง รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน พิจารณาแล้วเห็นว่า โครงการดังกล่าว
เป็นการพัฒนาศักยภาพให้ครูมีทักษะในการจัดกระบวนการเรียนรู้ (Facilitator skills) รวมถึงขยายผลไปยัง
เพื่อนครูภายในพื้นที่การทำงานของตนเอง จึงขอให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทุกเขตประชาสัมพันธ์
โครงการก่อการครู: ครูบันดาลใจ จุดไฟการเรียนรู้ รุ่นที่ ๕ ไปยังหน่วยงานและสถานศึกษาในสังกัด
เพื่อเชิญชวนบุคลากรที่มีความสนใจสมัครเข้าร่วมโครงการได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ ๑๖ กรกฎาคม ๒๕๖๖
และโครงการจะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สัมภาษณ์ในวันที่ ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๖๖ ผ่าน Fanpage Facebook
ก่อการครู โดยโครงการจะดูแลค่าใช้จ่ายตลอดการเข้าร่วมอบรมเป็นมูลค่ากว่า ๓๐,๐๐๐ บาทต่อท่าน
ยกเว้นค่าเดินทาง ทั้งนี้ สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่นายกฤษฎาภรณ์ แก้วสำราญ ผู้ประสานงาน
หมายเลขโทรศัพท์ ๐๘ - ๗๗๗๒ - ๒๙๙๑ อีเมล project.lsed@lsed.tu.ac.th

จึงเรียนมาเพื่อทราบและประชาสัมพันธ์ไปยังสถานศึกษาในสังกัดทราบต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายจิริ กวางดันท)

รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปฏิบัติราชการแทน
เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

สำนักอำนวยการ

ศูนย์สารสนเทศการศึกษาขั้นพื้นฐาน

โทร. ๐ ๒๒๘๘ ๕๕๑๑

๗/๖๗



สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาระดับอุดมศึกษา
เลขที่ 31886
วันที่ 26 2 2566
ภาค

ที่ อว 67.39/776

คณะวิทยาการการเรียนรู้และศึกษาศาสตร์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต
อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12121

2 มิถุนายน 2566

เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการก่อการครู: ครูบันดาลใจ จุดไฟการเรียนรู้ รุ่นที่ 5
เรียน เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
สิ่งที่ส่งมาด้วย 1 สื่อประชาสัมพันธ์การรับสมัครเข้าร่วมโครงการ จำนวน 1 ชุด

โครงการก่อการครู: ครูบันดาลใจ จุดไฟการเรียนรู้ รุ่นที่ 5 ภายใต้การดูแลของคณะวิทยาการ
การเรียนรู้และศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ร่วมกับภาคีเครือข่ายด้านการศึกษา อาทิ มูลนิธิสื่อชาวบ้าน
(มะขามป้อม), 7 Presents, บริษัท แบล็คบ็อกซ์ทิมจำกัด และก่อการครูแพทย์ ได้กำหนดจัดอบรมโดยมี
กลุ่มเป้าหมายเป็นครูหรือผู้ที่มีส่วนในการสร้างการเรียนรู้ มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อพัฒนาศักยภาพให้ครูมีทักษะ
ในการจัดกระบวนการเรียนรู้ (Facilitator Skills) รวมถึงขยายผลไปยังเพื่อนครูภายในพื้นที่การทำงานของ
ตนเอง 2) เพื่อพัฒนาศักยภาพการเป็นนักสื่อสารสุขภาวะให้แก่ครูหรือบุคลากรทางการศึกษา และ 3) เพื่อ
สร้างชุมชนการเรียนรู้เชิงวิชาชีพที่หล่อเลี้ยงพลังใจเป็นกัลยาณมิตรเกื้อกูลต่อการเติบโต อันจะนำไปสู่ห้องเรียน
ที่มีความสุขและมีความหมายต่อทั้งผู้เรียนและผู้สอน โดยโครงการจะดูแลค่าใช้จ่ายตลอดการเข้าร่วมอบรมเป็น
มูลค่ากว่า 30,000 บาทต่อท่าน ยกเว้นค่าเดินทาง

ในการนี้ ทางคณะฯ จึงขอความอนุเคราะห์หน่วยงานของท่านประชาสัมพันธ์โครงการ
ก่อการครูให้แก่ครูหรือผู้สอนของโรงเรียนในสังกัดที่ท่านรับผิดชอบอยู่ เพื่อเปิดโอกาสในการรับ
ข่าวสารให้กับผู้ที่สนใจในสังกัดพื้นที่ต่าง ๆ ทั่วประเทศได้อย่างทั่วถึง โดยผู้ที่สนใจสามารถสมัครเข้าร่วม
โครงการได้ตั้งแต่วันที่ 16 กรกฎาคม 2566 และโครงการจะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สัมภาษณ์ในวันที่
26 กรกฎาคม 2566 ผ่าน Fan page Facebook ก่อการครู รายละเอียดการรับสมัครตามเอกสารแนบ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการประชาสัมพันธ์ จักเป็นพระคุณยิ่ง

ขอแสดงความนับถือ

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อดิสร จันทรสุข)
คณบดีคณะวิทยาการการเรียนรู้และศึกษาศาสตร์

ผู้ประสานงานโครงการ

นายกฤษฎาภรณ์ แก้วสำราญ โทรศัพท์ 087-772-2991 อีเมล project.lsed@lsed.tu.ac.th

ก่อการครู

เปิดรับเพื่อนร่วมก่อการรุ่น 5



ก่อร่าง
ร่วมสร้างการเปลี่ยนแปลง

สมัครได้ตั้งแต่วันที่ ถึง 16 กรกฎาคม 66

ข้อมูลเพิ่มเติม ☎ 087-772-2991 (คุณกฤษฎาภรณ์) ✉ project.lsed@lsed.tu.ac.th



TIMELINE การอบรม

วันพุธที่ 11 – วันศุกร์ที่ 13 ต.ค. 66

โมดูล 1 ครูคือมนุษย์ : สำรวจภูมิทัศน์ภายใน ของความเป็นครู

ร่วมทำความเข้าใจบทบาทครูในฐานะ
มนุษย์คนหนึ่ง มองเห็นความแตกต่าง
ระหว่างบุคคล อำนาจในระบบการศึกษา
เชื่อมโยงสู่ห้องเรียนของตนเอง



วันเสาร์-อาทิตย์ ในระหว่างเดือน พ.ย. 66 – ม.ค. 67

โมดูล 2 ตลาดวิชา

เสริมเครื่องมือและทักษะที่จำเป็นต่อการจัดการเรียนรู้
จากหลายศาสตร์ หลากสาขา เช่น การโค้ช การละคร
การผลิตสื่อ เพื่อให้ครูสามารถสร้างสรรค์ห้องเรียน
ในแบบของตัวเอง *หมายเหตุ เลือกเรียน 2 จาก 8 วิชา

วันเสาร์ที่ 24 – วันจันทร์ที่ 26 ก.พ. 67

โมดูล 3 ครูคือ กระบวนกร

พัฒนาศักยภาพการจัดการกระบวนการเรียนรู้ (Facilitator)
เชื่อมโยงกับชีวิต ชุมชน วัฒนธรรม และสามารถออกแบบ
การเรียนรู้ตามสภาพจริง (Authentic Learning) เพื่อ
สร้าง “ห้องเรียนที่มีความสุขและมีความหมาย”

วันศุกร์ 29 มี.ค. – วันจันทร์ที่ 1 เม.ย. 67

โมดูล 4 ขับเคลื่อน นิเวศการเรียนรู้ x ครูปล่อยแสง

ตกตะกอนการเติบโต หลังเชื่อมโยงองค์ความรู้ในและ
นอกห้องเรียน นำไปสู่การสร้างนิเวศการเรียนรู้ด้วย
เครือข่าย พร้อมแลกเปลี่ยนประสบการณ์
การเปลี่ยนแปลงใน “เวทีครูปล่อยแสง”

อ่านรายละเอียดโครงการเพิ่มเติม ▶

ข้อมูลเพิ่มเติม ☎ 087-772-2991 (คุณกฤษฎาภรณ์) ✉ project.lsed@lsed.tu.ac.th



คุณสมบัติ ผู้สมัคร



1. เป็นครูหรือผู้มีบทบาทหน้าที่ในเชิงการสอน มีความมุ่งมั่นตั้งใจในการร่วมสร้างการเปลี่ยนแปลงทางการศึกษา
2. มีประสบการณ์ในการสอนอย่างน้อย 1 ปี
3. สามารถเข้าร่วมกิจกรรมได้สม่ำเสมอ เข้าร่วมกิจกรรมในทุกโมดูลการเรียนรู้ ตามที่ได้กำหนดไว้ อย่างน้อยโมดูลละ 20 ชั่วโมง (รวมแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 80 ชั่วโมง)
4. ได้รับการเห็นชอบจากผู้บังคับบัญชาตามสายงาน
5. ตั้งใจที่จะนำความรู้และทักษะที่ได้รับ ไปปรับใช้จริงในชั้นเรียนและโรงเรียน



สมัครได้ตั้งแต่วันที่ ถึง 16 กรกฎาคม 66

ข้อมูลเพิ่มเติม ☎ 087-772-2991 (คุณกฤษฎาภรณ์) ✉ project.lsed@lsed.tu.ac.th

